



ฉบับที่ ๕๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และพิจารณาความคืบหน้าในการจัดเสวนาของคณะกรรมการ



เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการการศึกษา ทำหน้าที่ประธานในการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

◆ พิจารณาความคืบหน้าในการจัดเสวนาของคณะทำงานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการได้มีมติในการจัดเสวนา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน” ในวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ เชื้อนครินทร์ การไฟฟ้า



ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน ในเบื้องต้นฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียม

ความพร้อมสำหรับการเสวนาเรียบร้อยแล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น ๔๕๐ คน ได้แก่ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา จำนวน ๒๘ โรงเรียน ผู้อำนวยการเชื้อนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ฯลฯ เป็นต้น

◆ **พิจารณาความคืบหน้าการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาการอาชีวศึกษา**

นายกิตติไทย สุทธิจวบวร กรรมการธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาการอาชีวศึกษา กล่าวว่ คณะอนุกรรมการการศึกษา ได้พิจารณาและจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา ดังนี้

๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาทั้งสองเรื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และนำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป



๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทวิศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งรายงานดังกล่าวได้แนวคิดจากการเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูล ประเด็นความคิดเห็น และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาและนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป

